
Umsögn íbúaráðs Grafarvogs dags. 18. febrúar um Stefnu um framtíðarskipðan 
tónlistarnáms í Reykjavík til 2030 

Íbúaráð Grafarvogs fagna tilkomu þessara stefnu og vona að hún verði til þess að draga 

úr þeim ójöfnuði sem hefur verið á milli hverfa í Reykjavík þegar kemur að tónlistarnámi. 

Ásamt því að auka virkni í þeim hverfum þar sem hún er lítil í dag og að jafna þannig 

tækifæri allra barna í Reykjavík að tónlistarnámi. Íbúaráðið tekur samt fram mikilvægi þess 

að hagsmunaaðilar verið hafðir að fullu með í innleiðingu hennar, en er þar meðal annars 

átt við tónlistarskóla, skólahljómsveitir, stjórnendur, kennara og iðkendur. 

Fyrir hönd íbúaráðs Grafarvogs 

Ásmundur Jóhannsson 


